



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๑๖๔๐

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์  
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๖๙/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)  
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง  
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง  
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๖๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๖๙/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน  
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๔  
วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.  
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
๑	ให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการนัดหมายขอวันในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ ขอเชิญการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการวัคซีน เข้าร่วมประชุมพร้อมกันเพื่อหารือ กลุ่มเป้าหมายอื่นๆในการฉีดวัคซีนรอบต่อไปของจังหวัดมหาสารคาม ที่จะได้รับจัดสรรวัคซีนในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔	- กลุ่มงานส่งเสริม สุขภาพ
๒	ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่การกระจายวัคซีนตามความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัดมหาสารคาม ของอำเภอเชียงยืน จากเดิมกำหนดให้เป็นพื้นที่สีแดง (พื้นที่ความจำเป็นเร่งด่วนมากที่สุด) เปลี่ยนเป็นพื้นที่สีเหลือง (พื้นที่ความ จำเป็นเร่งด่วนมาก)	- สสอ.เชียงยืน
๓	ให้อำเภอบ้านไผ่ดำเนินการ ในกรณีผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๒๕๖ ระลอกเมษายน ไปสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันจาก จังหวัดเชียงใหม่ที่มาร่วมงานแต่งงานที่อำเภอบ้านไผ่ ดังนี้ ๑) ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ได้ครบและครอบคลุมมากที่สุด และให้ Home Quarantine จำนวน ๑๔ วัน ๒) วางแผนมาตรการชุมชนในพื้นที่ ๓) Active case finding	- สสอ.บ้านไผ่
๔	ให้ ทีม Case management ดำเนินการตรวจสอบว่าบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่เป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และที่ดำเนินการกักกันตัว ได้รับวัคซีนครบทุกคนหรือไม่	- ทีม Case management
๕	ให้กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance) เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยงบกลาง โควิด-19 และให้เบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัย สำหรับเภสัชกร ซึ่งสามารถดำเนินการ ได้ตามหลักเกณฑ์หากปฏิบัติงานตาม จริง โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และให้อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ดำเนินการส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔	- กลุ่มภารกิจการเงิน และงบประมาณ (Finance) - สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย
๖	ให้ทีม SAT รวบรวมและรายงานผลการดำเนินการติดตามกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจาก ๖ จังหวัด พื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ของแต่ละอำเภอ ในการประชุม EOC ครั้งต่อไป	- ทีม SAT
๗	ให้ทุกโรงพยาบาล จัดคิวฉีดวัคซีนให้ผู้ที่แจ้งความประสงค์ จัดคิวเป็นกลุ่มชุมชน เขตในเมืองก่อน และให้ กำหนดรายชื่อ ผู้ประสงค์ฉีดทั้งหมดใส่ slot ในแต่ละวัน เพื่อนัดหมายผู้รับวัคซีนในแต่ละวัน และการนำส่ง กลุ่มเป้าหมายเข้ามาฉีดวัคซีนตามคิวนัดหมาย รวมทั้งอาจจะเมื่อผู้ที่ walk in มารับวัคซีน ประมาณ ๒๐% ขอให้กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔	- โรงพยาบาลทุกแห่ง
๘	ให้ทีม JIT ดำเนินการปรับเกณฑ์การเพิ่มศักยภาพในการฉีดวัคซีน โดยใช้ประชากรที่แจ้งความประสงค์ใน การรับวัคซีน จำนวน ๔๓๕,๑๘๗ คน โดยจังหวัดมหาสารคาม กำหนดให้ ๑) สีแดง (พื้นที่ความจำเป็นเร่งด่วนมากที่สุด) ดำเนินการ ฉีดวัคซีนจำนวน ๒ เข็ม ให้เสร็จภายใน ๒ เดือน (ภายใน ๔๕ วัน) ๒) สีเหลือง (พื้นที่ความจำเป็นเร่งด่วนมาก) ดำเนินการฉีดวัคซีน จำนวน ๒ เข็ม ให้เสร็จภายใน ๕ เดือน (ภายใน ๗๕ วัน) ๓) สีเขียว (พื้นที่ความจำเป็นเร่งด่วน) ดำเนินการฉีดวัคซีน จำนวน ๒ เข็ม ให้เสร็จภายใน ๖ เดือน (ภายใน ๙๐ วัน)	

(นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

๑๖